

Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 28-8.

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp tổ chức, với sự tham dự của Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

"Băng tang Bác, tôi vẫn giữ đến bây giờ"

Nghẹn ngào xúc động, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên viện trưởng Viện lịch sử Đảng CSVN - bắt đầu phần tham luận bằng việc "xin phép cho tôi nói trước về tình cảm riêng của mình đối với Bác Hồ kính yêu". Trong suốt 50 năm nghiên cứu về Đảng và Hồ Chủ tịch, ông Phúc đã 3 lần được gặp Bác, ông vẫn giữ chiếc băng tang trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1969, vừa rồi mới trao lại cho bảo tàng. "Cứ mỗi khi nghĩ đến 3 lần được gặp Bác, đến tình cảm thiêng liêng mà Bác để lại trong Di chúc, tôi lại thấy được sự phải hồi thúc rèn luyện, học tập theo tấm gương của Bác. "Nghĩ đến Bác lòng ta trong sáng hơn", nếu ai cũng có tinh thần học tập Bác, yếu mền Bác như vậy thì sẽ không làm điều xấu xa, tội lỗi" - ông Phúc tâm sự.

Với tình cảm thiêng liêng của một người con miền biên viễn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê bày tỏ: "Cao Bằng vinh dự và tự hào là quê hương cội nguồn cách mạng, quê hương thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đại diện cho đồng bào cả nước được đón Bác trở về Tổ quốc sau hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước". Ông Lê khẳng định nhân dân Cao Bằng vốn giàu truyền thống yêu nước, từ ngày Bác về, truyền thống ấy được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ



Bác Hồ thăm các cháu con em gia đình công nhân ở Quảng Ninh và bút tích Di chúc Bác năm 1968, 1969

Ảnh tư liệu



"Mỗi cấp ủy Đảng và đảng viên với thái độ thẳng thắn, xây dựng, cần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, công tác, nói đi đôi với làm để có

được niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh như di huấn của Người.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương PHẠM MINH CHÍNH



hơn bao giờ hết. "Đông bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, theo lời dạy của già Thu, ông Ké làm cách mạng, để giải phóng mình và giải phóng quê hương, đất nước" - ông nói.

Trong kỷ yếu hội thảo có một bản tham luận không ký tên riêng, mà để chung là của "Thường trực Thành ủy TP.HCM", có đoạn: "Sau ngày 30-4-1975, thực hiện tư tưởng

của Người: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công", TP đã thực hiện chính sách "hòa hợp dân tộc", làm cho tất cả mọi người ở mọi giai cấp, mọi thành phần, kể cả những người từng ở phía bên kia, tất cả đều bớt mặc cảm, tất cả đều tự hào là người VN, tự hào với chiến thắng chung của dân tộc. Chính quyền cách mạng đã thực hiện chính sách nhân đạo độc đáo

"Đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Di chúc của Người tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn và chỉ dẫn quý báu để cán bộ, đảng viên và toàn Đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tăng cường xây dựng, củng cố Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực, tham nhũng, để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, trở thành đảng đạo đức, đảng văn minh, xứng tầm là đảng lãnh đạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương VÕ VĂN THƯƠNG



của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với binh sĩ của chế độ cũ, không có cảnh "tắm máu" trả thù như kẻ địch đã hù dọa". "Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn", vị cán bộ lão thành Nguyễn Túc - đại diện cho MTTQ VN - nhấn nhủ ngắn gọn: "Tôi mong rằng từ các đồng chí lãnh đạo đến các tầng lớp nhân dân, chúng ta ai cũng học tập, rèn luyện, để là con, cháu, chất thật sự ngoan của Bác Hồ".



Xây dựng đất nước "đang hoàng hơn, to đẹp hơn"

Điểm lại những nội dung trọng yếu trong Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến lời căn dặn của Người về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là lời bất hủ của Người về đoàn kết: "Phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con người trong mắt mình". Để thực hiện thành công nhiệm

vụ xây dựng, chinh dốn Đảng, ông Phạm Minh Chính đã nêu lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đây là cuộc chiến chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân”.

Theo ông Phạm Minh Chính, thực hiện di nguyện của Bác Hồ, từ năm 1986 Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Dù điều kiện khó khăn sau chiến tranh, nhưng đến năm 1989 nông dân đã được miễn giảm thuế và miễn thuế nông nghiệp

theo lời căn dặn trong Di chúc của Người... Với quyết tâm xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo Di chúc của Người, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thường xuyên thiếu lương thực thực phẩm phải xin viện trợ, nhập khẩu, đến nay VN đứng đầu trong số các nước xuất khẩu nông sản trên thế giới. Đến năm 2018, quy mô của nền kinh tế VN đạt 245 tỉ USD, đứng thứ 44 trên thế giới về GDP...

Ông Chính cho rằng “mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng cần phải nhận thấy rằng nước ta hiện nay vẫn ở nhóm thu nhập thấp, trung bình thấp, kinh tế phát triển chưa bền vững, nguy cơ tụt hậu, năng suất lao động còn thấp, chênh lệch giàu - nghèo

trong xã hội còn lớn, nhiều vấn đề xã hội gây bức xúc...”.

Đó cũng chính là trần trở của ông Võ Văn Thương trong phát biểu bế mạc: “Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hiện nay đất nước ta còn nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp cần phải được tập trung tổ chức khắc phục như nhiều nơi vẫn còn có tình trạng thiếu dân chủ, dân chủ hình thức; một số cán bộ, chi bộ còn có tình trạng chủ nghĩa cá nhân, mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm, tiêu cực; tư tưởng cục bộ địa phương còn khá nặng nề; kinh tế phát triển còn chưa bền vững; khoảng cách giàu - nghèo gia tăng dẫn đến những mâu thuẫn và bức xúc xã hội...”.

LÊ KIÊN